

“พลังงาน” ส่งคืน ส.ค.นี้ ชี้มีเงินสะสมสูงสุด

กรุงเทพธุรกิจ ● “กรม.” ไฟเขียว คลัง
เรียกคืนหนี้-กำไรจากการดำเนินงานของ

ประมาณ 61 รวม
หมื่นล้าน ส่งเป็น
อน ก.ย.นี้ เผย

กองทุนอนุรักษ์พลังงานถูกเรียกคืน
มากที่สุด 1 หมื่นล้าน หลังรายงานทุนส่วนเกิน
กว่า 2.5 หมื่นล้าน ชี้ต้องกันเงินไว้เป็น
ค่าใช้จ่าย 1.5 หมื่นล้าน

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า
เมื่อเร็วๆ นี้ที่ปร

ที่มีพล.อ.ประยุทธ์
เป็นประธานมีมติเห็นชอบในการเรียก
ให้ทททททททททททททททททททททททท

มุนเวียนส่งคลัง
ประจำปีบัญชี 2561

ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียนที่มี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะ
ประธานกรรมการฯ เสนอ

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

โดยมีสาระสำคัญว่าจากการตรวจสอบ
ของกรมบัญชีกลางในปีงบประมาณ
2561 พบว่ามีทุนหมุนเวียนที่อยู่ในระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเงินนอกงบประมาณ
ภายใต้ระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจ
ของจังหวัด (CFO) และระบบบริหารจัดการ
เงินนอกงบประมาณ (NBMS) ของ
115 ทุน
ฤษฎีกา
น ได้แก่

กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุน
เงินทดแทน กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการและกองทุนประกันสังคม และ
กองทุนสงเคราะห์

คงเหลือทุนหมุนเวียนที่จะต้องพิจารณา
สุดและการนำ
กินนำส่งคลัง
2561 ทั้งสิ้น

110 ทุน ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลการ
กำหนดจำนวนเงินสะสม
หรือผลกำไรส่วน

110 ทุน สรุปว่ามีทุนหมุนเวียนจำนวน 19 ทุน
ที่มีผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียน
ที่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินเป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น 18,759.75 ล้านบาท

นอกจากนี้ การเรียกให้ทุนหมุนเวียน นำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียน ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำมาเสริมฐานะการคลัง และรองรับ การนำเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ใน การดำเนินงานสนับสนุนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ประเทศตามนโยบายของ รัฐบาลและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ ประเทศในระยะต่อไป

ทั้งนี้ ครม. มีมติเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมามีเห็นชอบในหลักการให้ นำผลกำไรส่วนเกินส่งคลังแล้วจำนวน 1 ทุน ได้แก่ กองทุนเพื่อการส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน ในกรอบวงเงิน 1 หมื่นล้านบาทโดยให้ส่งเข้าคลังภายใน เดือน ส.ค. 2561 และสมควรที่จะเสนอ ให้ ครม. มีมติให้ทุนหมุนเวียนที่เหลืออีก 18 ทุนนำเงินผลกำไร ส่วนเกินของ ทุนหมุนเวียนอีกจำนวน 8,759.7 ล้านบาท

ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินเช่นกันภายใน เดือน ก.ย.2561

แหล่งข่าวกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า มติของ ครม. ที่สั่งการให้กองทุนอนุรักษ์ พลังงานส่งเงินผลกำไรส่วนเกินคืนคลังวงเงิน 1 หมื่นล้านบาทนั้นเป็นผลมาจากในการ ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหาร ทุนหมุนเวียนเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2561 กรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ได้ตรวจสอบพบว่าทุนหมุนเวียนที่มีทุน หรือผลกำไรส่วนเกินที่ต้องนำส่งคลัง เป็นรายได้แผ่นดินสูงสุด 2 ลำดับแรก ได้แก่ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน จำนวน 25,794 ล้านบาท และ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 14,805 ล้านบาท

โดยต่อมารกรมบัญชีกลางได้ประชุม ทหารกับผู้แทนของกองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงานและกองทุนน้ำมัน เชื้อเพลิง โดยผลการประชุมสรุปได้ว่า กองทุนอนุรักษ์พลังงานมีจำนวนเงินสะสม สูงสุดตามที่กรมบัญชีกลางคำนวณจริง แต่เนื่องจากกองทุนนี้มีภาระค่าใช้จ่าย ตามวัตถุประสงค์นอกเหนือจากประมาณ การรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติไว้อีกประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งกองทุนฯ จำเป็นต้อง ขอกำหนดจำนวนเงินสูงสุดที่คำนวณ เพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับการดำเนินงาน และเห็นว่าสามารถที่จะส่งเงินทุนหรือ ผลกำไรส่วนเกินเป็นรายได้แผ่นดินได้ 1 หมื่นล้านบาท

สำหรับกองทุนน้ำมันฯ ตรวจสอบข้อมูล แล้วเห็นว่ามีความคลาดเคลื่อนการบันทึก ข้อมูลนำเข้าระบบ NMS ในส่วนของการ ประมาณการรายจ่ายปีบัญชี 2561 หาก มีการแก้ไขแล้วจะส่งผลให้ไม่มีทุนหรือ ผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียน ส่งรายได้แผ่นดินแต่อย่างใด

“สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็น เกี่ยวกับมติเรียกให้นำทุนหมุนเวียนหรือ ผลกำไรของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็น รายได้แผ่นดินด้วยว่ากระทรวงการคลัง ควรสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับ ทุนหมุนเวียนต่างๆ ให้ตระหนักถึงศักยภาพ และความเหมาะสมในการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของภารกิจ ในความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ ที่รัฐหรือประชาชนจะได้รับ ความคุ้มค่า และความเสถียรที่อาจจะเกิดขึ้นและหาก มีทุนหรือผลกำไรส่วนเกินจากการ ดำเนินงานก็ให้นำส่งคลังเป็นรายได้ แผ่นดินในโอกาสแรก เนื่องจากการ จัดทำงบประมาณของทุนหมุนเวียน ต้องอยู่ในแผนการจัดทำงบประมาณ ระยะกลางตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง ของรัฐ 2561 ด้วย” แหล่งข่าวกล่าว